
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่  1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน  2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
...................................... 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน์  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
2. นายกองสี   นามบุดดี  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
3. นายอภิดุล   ทองวงษ์  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
4. นายตระการ   นิยมศรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 
5. นางสาวกนกนาถ   เชื้อนิลนิภา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 
6. นายทองเหลี่ยม   ทองบ่อ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 
7. นายน้อย   บุญธรรม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 
8. นายอ าคา   พลธานี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 3 
9. นายสุพล   สุริโย   ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 
10. นายค าพอง   สิตะเสน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 
11. นางรุ่ง               พลเดช                     ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
12. นายบัวลี   ชุยชม   ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 
13. นายบุญมี   แพงจ่าย  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 
14. นายณรงเดช   หาชัย   ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 
15. นายสุนทร   ยั่งใจ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
16. นายเสถียร   บอเพชร์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 
17. นายจ าปี       บุญมูล   ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
18. นายเล็ก    วงค าซาว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
19. นายไพบูลย์   เชื้อนิล   ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 
20. นายชัยนัน   ผ่องแผ้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 

 



 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสนียน แพงจ่าย  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
2. นายสามารถ ถามะพันธ์ ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
3. นายสมใจ ธรรมโรจน์ ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
4. นายวัฒนศักดิ์ เมืองปาก ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
5. นายพงศกร พลเดช  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. นายสุพจน์ บุญญรัตน์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. จ.อ.สาธิต ถีระพันธ์ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
8. นายวิสูตร พงศ์สิทธิศักด์ิ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. จ.ส.อ.นิสันต์ เหมือนแก้ว ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นายขวัญชัย ทัศบุตร  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ช านาญงาน 
11. นางสมร  สีตะวัน  ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์(ลูกจ้างประจ า) 
12. นางสาวสวรส เข็มสุข  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระกา ร
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 

 



 
เริ่มประชมุเวลา  09.00  น. 
นายอภิดุล  ทองวงษ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 เรียน  นายหนูเอี่ยม  เจริญรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  
กระผมนายอภิดุล  ทองวงษ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ได้ตรวจ
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลห้วยไร่ ผู้มาประชุมแล้วมีจ านวนครบองค์
ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ได้จุดธูปเทียน 
บูชาพระ รัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ตามล าดับ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ระเบียบวาระที่    1     เรื่อง  ประธานแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี    2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 การรับรองรายงานการประชุมประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

ห้วยไร่ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  ในวันจันทร์ที่  22  
เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2564  เนื่องจากได้แนบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ 
ดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สมาชิกสภาฯ ทุ กท่านคงได้อ่าน
ตรวจสอบถึงข้อความในวาระการประชุมดังกล่าวแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ ไข
ข้อความในวาระการประชุมหรือไม่เชิญครับ  เรียนเชิญท่านตระการ  นิยมศรี ครับ 

นายตระการ นิยมศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 1 
 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  กระผมขอแก้ไขต าแหน่ง
หัวข้อรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ 4 รายนายวัฒนศักดิ์  เมืองปาก  ต าแหน่ง  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ขอแก้ไขเป็น ต าแหน่ง  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ครับ 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
ฝากให้ท่านเลขานุการสภาฯ แก้ไขต าแหน่งตามที่แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง

ต่อไป มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมวาระประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านให้การรับรองรายงานการประชุมประชุม สภา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  ในวันจันทร์ที่  22  เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   

มติทีป่ระชุม                  รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3. ๑  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ได้เสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ตาม
มาตรการการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ด้านการเกษตร  การ
ท่องเที่ยว การลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศ รษฐกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2564  เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัตินั้น ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของ
ญัตติฯ ที่เสนอเชิญครับ 

นายเสนียน  แพงจ่าย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
         เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอ
ญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

ตามท่ีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามมาตรการการใช้จ่ายภาครัฐ
โดยเฉพาะงบลงทุน เศรษฐกิจฐานราก  ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว การลงทุน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท ในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้
กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตามมาตรการ  และ
สนับสนุ นการด าเนินการตามนโยบาย ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
กระทรวงมหาดไทย  พิจารณาแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการแก้ไขปัญหาคว ามเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงิน
สะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  จึง
ได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน  2.ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษา และอาศัยอ านาจอ านาจตามความในข้อ 
89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเ งินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
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อนึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงิน
สะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกั นเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสม
ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในก ารบริหารงานและกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจ าเป็น โดยค านึงถึง สถานะทางการเงินการคลัง จึงได้
เสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวนเงิน 1,241,000.- บาท (-หนึ่ง
ล้านสองแสนสี่หม่ืนหนึ่งพัน บาทถ้วน-)  โดยแยกรายละเอียดงบประมาณจ่ายเงิน
สะสมดังนี ้

   1. เงินสะสมที่มีท้ังหมด    จ านวนเงิน       8,034,921.56.- บาท 
2. ส ารองงบบุคลากร 3 เดือน    จ านวนเงิน 3,215,175.00.- บาท 
3. กันส ารองจ่ายตามงบประมาณ 2564       จ านวนเงิน   3,646,000.00.- บาท 
4. เงินสะสมที่น าไปใช้ได้     จ านวนเงิน 1,251,546.56.- บาท 
5. เงินสะสมทีข่ออนุมัติใช้จ่าย    จ านวนเงิน 1,241,000.00.- บาท 

 
เพ่ือไปพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ในพ้ืนที่หมู่บ้านในเขตต าบลห้วยไร่ จ านวน 3 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างวัด ถึงบ้านนายบุญเหงี่ยม  ค าผาลา)  

บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบ ายน้ า คสล . ขนาด  Ø 0.30 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) จ านวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต .ห้วยไร่ก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ชุด เป็นเงินตั้งไว้  355,000.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 7 ข้อ 21) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล . จากบ้านนางสมพร  บุญเชิด- ห้วยค าอีเป๋  
บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพ้ืนที่ 
รายละเอียดตามแบบ อบต .ห้วยไร่ก าหนด พร้อมป้าย โครงการ 1 ชุด เป็นเงินตั้งไว้ 
389,000.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน- ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ. 
2561-2565 หน้า 67 ข้อ 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองกกพอก-ไปวัดโนนโพน 

เมือง บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพ้ืนที่ 
รายละเอียดตามแบบ อบต .ห้วยไร่ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด เป็นเงินตั้งไว้ 
497,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้า 1 ข้อ 2)    

รวมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,241,000.- บาท  
(-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน-) เพ่ือทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลห้วยไร่ พิจารณาต่อไป 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร ่ ได้ชี้แจงถึงรายละเอียด

ตามญัตติท่ีเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 3 โครงการที่แจ้งแล้วนั้น รวมจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,241,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน-) มีท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ  เรียนเชิญท่านตระการ  นิยมศรี ครับ 

นายตระการ นิยมศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 1 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ทั้ง 3 โครงการทีท่่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะ สม ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2564 กระผมให้การสนับสนุน เนื่องถนนสายนี้ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันเป็นจ านวนมาก และถนนสายไปยั งที่นาท่านทองเหลี่ยม  ทองบ่อ 
เป็นอีกสายหนึ่งที่จ าเป็นประชาชนสัญจรจ านวนมาก และล าบาก อีกสายหนึ่ง คงจะ
ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงในปีต่อไป  

นายหนูเอีย่ม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 เรียนเชิญท่านบุญมี  แพงจ่าย ครับ 

นายบุญมี แพงจ่าย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 7 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ รายละเอียดที่ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ไ ด้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2564 จ านวน 3 โครงการนี้ กระผมได้ศึกษารายละเอียดทั้ง 3 
โครงการแล้วเห็นด้วยทั้ง 3 โครงการ เพราะเป็นถนนสายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาใช้เส้นทางดังกล่าวใน
การขนผลิตทางการเกษตรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

ในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างมากที่คณะ
ผู้บริหารได้เสนอโครงการพิจารณาด าเนินการโครงการที่จ าเป็นในพื้นท่ีต าบลห้วยไร่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
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               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   

 เรียนเชิญท่านทองเหลี่ยม  ทองบ่อ ครับ 
นายทองเหลี่ยม  ทองบ่อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 2 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ถนนสายผ่านที่นากระผม
เชื่อมไปยังต าบลหนองมะแซว เส้นที่ท่านตระการ  นิยมศรี ได้กล่าวถึงนั้นถื อเป็นถนน
สายที่ส าคัญและจ าเป็นอีกเส้นทางหนึ่ง  ประชาชนทั้ง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่บ้าน
ต าบลใกล้เคียงสัญจรเส้นนี้มากไม่แพ้กับเส้นอื่น จึงขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารพิจารณาบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และน าพิจารณาบรรจุเข้าไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไปด้วยครับ    

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 เรียนเชิญท่านบัวลี  ชุยชม ครับ 

นายบัวลี  ชุยชม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 6 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคณะ

ผู้บริหารพร้อมฝ่ายสภาที่มองเห็นถึงความจ าเป็นความส าคัญของแต่ละโครงการในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละพ้ืนที่ในเขตต าบลห้วยไร่ ถือเป็นความจ าเป็นทุก
โครงการ 

ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองกกพอก-ไปวัดโนน
โพนเมือง บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ที่ได้รับการพิจารณาในการใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ ตามจริง
มีความต้องการอยากได้ถนนกว้าง 7.00 เมตร เนื่องจากขยายไหล่ทางยังไม่เรียบร้อย 
จึงด าเนินการก่อสร้างได้เพียง 4.00 เมตรก็ถือว่าสร้างความสะดวกสบายแก่ประชาชน
ได้มากพอสมควร 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 เรียนเชิญท่านน้อย  บุญธรรม ครับ 

นายน้อย  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 3 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ โครงการทั้ง 3 โครงการที่

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงิ นสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กระผมให้การสนับสนุนครับถือเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในเขตต าบลห้วยไร่ เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในพัฒนาในทุก ๆ 
ด้านให้ท้องถิ่นพัฒนาไปพร้อม ๆ กันในทุก ๆ ด้าน และขอฝากทางเจ้าหน้าที่  
ที่รับผิดชอบอาทิเช่น ฝ่ายแผน ฝ่ายช่าง ขอให้มีข้อมูลแผน พัฒนาท้องถิ่นโครงการของ
แต่ละหมู่บ้านไว้ให้พร้อมในการด าเนินการครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตร วจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   

 เรียนเชิญท่านรุ้ง  พลเดช ครับ 
นางรุ้ง      พลเดช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 5 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
พร้อมฝ่ายสภา ที่ได้พิจารณาด าเนินการโครงสร้าง หมู่ที่ 5 หลังจากท่ีได้รับ จัดสรร
ครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ า  ในนามตัวแทนชาวบ้านขอขอบคุณอีกครั้งที่จัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 เรียนเชิญท่านอ าคา  พลธานี ครับ 

นายอ าคา  พลธานี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 3 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ กระผมให้การสนับสนุน

โครงการที่ท่านผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็น
ภาพรวมในการพัฒนาต าบลห้วยไร่  และอีกเรื่องกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ด าเนินการถนนเส้นบ้านหนองตาใกล้เชื่อมบ้านหาดทรายมูล ถือเป็น
ประโยชน์ของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้ดีเป็นอย่างมาก เพราะถนนเส้นนี้ก่อนที่จะ
ด าเนินการถือเป็นถนนที่สัญจรไปมาล าบากมาก เพราะสภาพถนนเป็นถนนลูกรังเป็น
หลุมเป็นบ่อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน คสล. นี้ขอขอบคุณมากๆ ครับ 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 เรียนเชิญสุนทร  ยั่งใจ ครับ 

นายสุนทร    ยั่งใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 8 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ กระผมให้การสนับสนุนใน

การพิจาณาใช้จ่ายเงินสะสมก่อสร้างถนน คสล. ทั้ง 3 โครงการ 
นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   

 มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยไร่ ครับ 

นายอภิดุล    ทองวงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ า นาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ  ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท า เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมส า รองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

เดือนและกันไว้อีก  ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน  

ซึ่งเราได้กันเงินไว้ จากรายงานกองคลังที่แจ้งเพื่อทราบในการประกอบการ
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม รายละเอียดดังนี้ 

เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวนเงิน 8,034,921.86.- 
กันเงินเดือน 3 เดือน  จ านวนเงิน 3,215,175.00.- 
กัน 10% ของงบประมาณปี 64 จ านวนเงิน 3,646,000.00.- 
เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ท้ังสิ้น จ านวนเงิน 1,251,546.56.- 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมใน

คราวประชุมครั้งนี้จ านวนเงิน 1,241,000,000.- บาท 
 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเ วลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  จึงขอชี้แจงให้ที่
ประชุมเพ่ือทราบประกอบการพิจารณาต่อไปครับ 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 ขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ มที่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมดังนี้ 

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ท่านใดพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวนเงิน 1,241 ,000 ,000 .- บาท  เพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างจ านวน 3 โครงการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ได้
เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     - อนุมัติจ านวน 18 เสียง 
     -  งดออกเสียง 1 เสียง 

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบ 
ในการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวนเงิน 1,241,000,000.- บาท เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
จ านวน 3 โครงการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ได้เสนอญัตติขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่มี) 

มติที่ประชุม  พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน  
   1,241,000,000.- บาท เพ่ือด าเนินการก่อสร้างจ านวน 3 โครงการ ด้วยเสียง  
   18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
    ก่อนที่จะด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 3.2 ต่อ กระผมขอให้ทุกท่านพัก 
   การประชุมชั่วคราวก่อน 10 นาที ครบั 
 

3.2  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64     

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
    หลังจากท่ีทุกท่านได้พักการประชุม ครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว กระผมขอ 
   ด าเนินการประชุมต่อในระเบยีบวาระท่ี 3.2 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไปครับ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลห้วยไร่ ชี้แจงรายละเอียดของญัตติครับ 
นายเสนียน    แพงจ่าย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 เรียน  ประธานสภาองค์การบริห ารส่วนต าบลห้วยไร่  ข้าพเจ้า นายเสนียน  
แพงจ่าย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. ๒๕64  เนื่องจากได้รับ
บันทึกเสนอจากกองช่างมีบางรายการที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในแผนงานอุตสาห กรรมโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค ดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงาน บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยอดตั้งไ ว้ 
จ านวน 1,886,400.- บาท คงเหลือก่อนโอน 986,400.- บาท จ านวนเงินขอโอน
ลด  50,000.- บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 936,400.- บาท  
 
 โอนเพิ่ม 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการโครงการ
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 300,000.- โอนเพิ่ม
จ านวนเงิน 50,000.- บาท รวมตั้งไว้ทั้งสิ้น 350,000.- บาท  
 จึงได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ เพื่อพิจารณา
ต่อไปครับ 
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9 

 
 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรตัน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ที่น าเรียนชี้แจงถึง
รายละเอียดของญัตติที่เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 รายการโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองตาใกล้ 
หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 300,000.- โอนเพิ่มจ านวนเงิน 50,000.- บาท รวมตั้งไว้ทั้งสิ้น 
350,000.- บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านบุญมี  
แพงจ่าย ครับ 

นายบุญมี    แพงจ่าย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 7 
เรียน  ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยไร ่ รายละเอียดตามที่ท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. ๒๕64  รายการ โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 300,000.- บาท โอนเพิ่มจ านวนเงิน 
50,000.- บาท รวมตั้งไว้ทั้งสิ้น 350,000.- บาท ความคิดกระผมนึกว่ารายการนี้
ด าเนินการอนุมัติโอนไปแล้วรอบหนึ่ง ทราบว่าเพียงแค่เสนอในที่ประชุมคราวก่อนเพื่อ
ทราบเท่านั้น กระผมให้การสนับสนุนครับ  

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 เรียนเชญิท่านน้อย  บุญธรรม ครับ 

นายน้อย    บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 3 
 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร ่ โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 จ านวนเงิน 300,000.- บาท ช่างได้ประเมินการ
ค่าใช้จ่ายใหม่ตามความต้องการเพิ่มเติมบางส่วนในตัวศาลา จึงได้ขอเพ่ิมอีก 
50,000.- บาท รวมทั้งสิ้น  350,000.- บาท ความเป็นมาคือทางบ้านหนองตาใกล้ 
ได้มีการจัดซื้อท่ีดินใหม่เพ่ือก่อสร้างศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน ให้มีพ้ืนที่กว้างขวาง 
รองรับในการจัดประชุม จัดงานต่าง ๆ ในหมู่บ้านให้สะดวกข้ึน จึงได้ขอมีการพิจารณา
เพ่ิมเติมงบประมาณ ในส่วนนี้กระผมให้การสนับสนุน พร้อมขอสมาชิกสภาทุกท่านให้
การสนับสนุนครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   

 เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 
นายสุพจน์    บุญญรัตน์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร ่ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ
เกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 เพ่ือเข้าใจ
ตรงกันคือ ในการประชุมคราวก่อ นได้อภิปรายในส่วนของการบรรจุเข้าไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องก่อน เพราะตั้งไว้ในข้อบัญญัติเพียง 300,000.- บาท ซึ่ง
ไม่เพียงพอในการด าเนินการก่อสร้าง จึงได้ขอแก้ไขรายละเอียดเพิ่มปริมาณงานให้
ถูกต้องในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน ซึ่งยังไม่ได้มีการโอนเงินงบประมาณ แต่อย่างใด พอ
ได้ทราบว่ามีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงได้น าเรียนต่อผู้บริหารให้พิจารณา
เสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 เพ่ือโอน
เพ่ิมอีก 50,000.- รวมทั้งสิ้น 350,000 บาท จึงขอน าเรียนเพื่อทราบครับ 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
 มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม
ดังนี ้

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมติด้วยการยก
มือครับ  
-  อนมุัติ 19 เสียง เป็นเอกฉันท ์

มติที่ประชุม   อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 300,000.-บาท 
   โอนเพิ่มจ านวนเงิน 50,000.- บาท รวมตั้งไว้ทั้งสิ้น 350,000.- บาท  เพ่ิมเตมิเป็น 
   เอกฉันท ์
 
ระเบียบวาระท่ี    4     เรื่อง  อ่ืน ๆ  
นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะฝากเรื่องต่าง ๆ 
   เสนอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญ ท่านตระการ  นิยมศรี  ครับ  
นายตระการ   นิยมศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 1   
    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ เกี่ยวกับงานโครงการที่บรรจุ 
   ไว้ในข้อบัญญัติที่ได้ด าเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยซึ่งบ้านห้วยไ ร่  
   มี 3 สาย เสร็จเรียบร้อยผ่านมาไม่นาน เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงาน 
   ก่อนเคยมีชาวบ้านหรือสมาชิกสภา ร่วมตรวจงาน แต่ปัจจุบันจะเป็นฝ่ายพนักงาน  
   เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ จึงขอเรียนสอบถามการตรวจสอบถนนที่ด าเนินการเสร็จผ่านไปนี้ช่วง 
   ตรวจงานสภาพหน้างานมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่หลังจากวันสองวันไม่นานมีฝนตก 
   หนักท าให้สภาพถนนลูกรังน้ าเซาะสภาพถนนเหมือนถนนขาด จึงขอน าเรียนเพื่อพิจารณา 
   ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมน าดินไปถมหรือปรับปรุงจุดที่ช ารุดนี้ให้ด้วยครับ  
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ ว ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 เรียนเชิญท่านสุนทร  ยั่งใจ  ครับ  
นายสุนทร    ยั่งใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 8   
    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ เกี่ยวกับเรื่องคนพิการที่ 
   ไดร้ับงบประมาณช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ขอเรียนสอบถามว่าการด าเนินการช่วย 
   ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนพิการนี้ ไม่ทราบทาง อบต .จะออกไปช่วยกันหรือ  
   ด าเนินการประการใด และอีกส่วนหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมท าบุญ 
   ผ้าป่าเพื่อสร้างโบสถ์ในวันที่ 29 ที่ผ่านมาด้วยดี  
นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 เรียนเชิญท่านบุญมี  แพงจ่าย  ครับ  
นายบุญมี  แพงจ่าย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 7   
    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร ่ขอเรียนสอบถามช่วงนี ้
   สถานะการคลัง อบต .ห้วยไร่ เรามีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการโครงการของ  
   แต่ละหมู่บ้านได้มากน้อยเพียงใด 
นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 เรียนเ ชิญท่านอ าคา  พลธานี  ครับ  
นายอ าคา  พลธานี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 3   
    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ขอเรียนถามเกี่ยวกับเบี้ยผู้ 
   พิการ ประชุมครั้งก่อนทางงานพัฒนาชุมชนได้เรียกเอาเอกสาร ซึ่งได้น าเอกสารมาให้แล้ว  
   และได้สอบถามประสานงานแล้ว เบี้ยผู้พิการไม่เข้าบัญชี จึงขอเรียนสอบถามอีกครั้งว่ามี 
   แนวทางด าเนินการไปประการใด เผื่อจะชี้แจงต่อผู้พิการรายที่ฝากสอบถามเพ่ือทราบต่อไป 
นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 เรียนเชิญท่านทองเหลี่ยม  ทองบ่อ  ครับ  
นายทองเหลี่ยม  ทองบ่อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 2   
    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ เกี่ยวกับบ้านคนพิการที่ 
   ได้รับงบประมาณช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งบ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2 ได้รับ 
   การช่วยเหลือเช่นกันหนึ่งราย การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยได้ปรึกษากับทาง 
   ฝ่ายผู้น า ทั้งเจ้าของบ้านได้สรุปผลว่าให้ด าเนินการช่วยเหลือตัวเองท าได้ในส่วนที่ท าได้ไป 
   ก่อน ทางผู้น าและเพ่ือนบ้านก็ไปช่วยกันซึ่งถือว่าใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกไม่มาก 
   เป็นข้อคิดให้กับทางบ้านหนองแสงเช่นกันครับถ้าเราท าได้ก็ท าไปก่อน พอช่วยได้ก็ช่วย 
   เพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโรคเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิด จึงน าเรียนเพ่ือทราบครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 เรียนเชิญท่านน้อย  บุญธรรม  ครับ  
นายน้อย  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ หมู่ที่ 3   
    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ เกี่ยวกับเรื่องภาษีซึ่งทาง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ ต าบลก าลังจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง มีพี่น้อง ซึ่งอาจมี 
   ความซับซ้อนได้มาสอบถามในกรณีที่ อบต.หนองมะแซว แจ้ง เรียกเก็บภาษี  จึงขอฝาก 
   เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบช่วยประสานงานในส่วนนี้ให้ด้วย 
นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ครับ  
นายเสนียน   แพงจ่าย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งเพ่ือ 
   ทราบเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารในส่วนของการพิจารณาประกาศใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9) เมื่อวันที่ 30  
   มีนาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง  
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองกกพอก-วัดโนนโพนเมือง บ้านหัวนา หมูท่ี่ 6 กว้าง  
   4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
   6,400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยไร่ก าหนด) จึงแจ้งที่ประชุมสภา
   เพ่ือทราบ 

 ส าหรับเรื่องต่าง ๆที่ทุกท่านได้สอบถามในส่วนของถนนลูกรังหมู่ที่ 1 ที่ช ารุด
น้ าเซาะนั้น ยังไม่เห็นบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ ถ้าผลเป็น ประการใดกระผม
จะแจ้งให้ทางกองช่างลงพ้ืนที่ด าเนินการต่อไปครับ 
 ประเด็น บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ที่อยู่อาศัยผู้พิการ ขอแนะน าให้ท่าน
ปรึกษาหารือกันว่าพร้อมที่จะด าเนินการได้ในวันไหน ได้ผลประการใดแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งว่าจะให้เราไปช่วยวันไหนช่วยประการใดต่อไปครับ 
 ที่สอบถามสถานะทางการเงินช่วงนี้ ได้ทราบรายงานการเงินปัจจุบันยังนิ่งอยู่
มาก และบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 ที่สอบถามเรื่องเบี้ยผู้พิการไม่เข้าบัญชี ขอมอบให้
ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาตอบข้อซักถามเพ่ือความชัดเจนครับ ส่วนเรื่องการจัดเก็บ
ภาษีก็มอบให้ฝ่ายจัดเก็บชี้แจงเพ่ือทราบต่อไปครับ 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน ครับ  
นายธวัชชัย   โมริพันธ์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ รายเกตุแก้ว นามศร  
ผู้พิการไม่ได้รับมา 1 เดือน และรายที่ย้ายมา 1 เดือนเช่นกัน กระผมได้รวบรวมข้อมูล 
หมู่ที่ 8 มีผู้สูงอายุ 2 รายตกหล่นเช่นกัน รบกวนให้ทุกท่านแจ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการไป
ตรวจสอบบัญชีให้เป็นปัจจุบันด้วยเนื่องจากมีรายที่บัญชีบัตรเอทีเอ็มอยู่กับบุตรหลาน
เงินเข้าเรียบร้อยและมีการถอนออกเรียบร้อยโดยที่เจ้าตัวผู้สูงอายุผู้พิการไม่ทราบ  
จึงขอฝากให้ทุกท่านแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วย 
 
 
 

 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ ครับ  
นางสาวจันทัปปภา   จันทะศรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ กรณีพ้ืนที่คาบเก่ียว
ระหว่างต าบล ทางที่ดินจะแ จ้งให้ทราบว่าที่ทับซ้อน เราต้องตรวจสอบเอกสารจริง
ว่าอยู่ในเขตพ้ืนที่ไหนถ้าที่ดินอยู่ในเขตต าบลห้วยไร่ ก็จะแจ้งให้ทางฝ่ายหนองมะแซว
ยกเลิกแล้วมาช าระที่ อบต .ห้วยไร่  

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
                                 เรียนเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ครับ  
นายสุพจน์   บุญญรัตน์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ เกี่ยวเนื่องกับ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง .) ได้เข้ามาตรวจเอกสารงานโครงสร้างพื้นฐาน
จ านวน 2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ได้แจ้งให้ที่ ประชุมสภาทราบหรือไม่นั้น จึงได้
น ามาแจ้งในท่ีประชุมคราวนี้คือ จ านวน 2 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการดังนี้  

1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 10 จากหน้า
บ้านนายไพบูลย์  เชื่อนิล ถึง หน้าที่ท าการองค์การบริหา รส่วนต าบล
ห้วยไร่ ซึ่ง ได้ก าหนดไว้ว่าจะ ใช้จ่า ยเงินสะสม และ ทาง อบต .ได้รับ
งบประมาณจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563  ด าเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวนี้ก่อน อบต .ห้วยไร่ ก็
เลยไม่ได้ใช้งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม ของ อบต . และได้ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อย ครับ 

2. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล . สายบ้านหนองตา ใกล้ หมู่ที่ 3 – บ้าน
หาดทรายมูล หมู่ที่ 2 ในช่วงที่จะด าเนินการถนนเส้นทางนี้อยู่ ในช่วง
ระหว่างค้ าประกันสัญญาจึงได้ ชะลอไว้ก่อน  พร้อม มีหนังสือ แจ้งการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  อบต .จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม ของอบต . 
และได้ด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่   
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกก็

คงพอสมควรแล้วส าหรับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 
1/2564  ในวันนี ้ถ้ามีเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนก็ให้เสนอญัตติยื่นเข้ามาเพ่ือจะได้จัดเข้าวาระ
ประชุมและนัดประชุมในครั้งต่อไป ส าหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุมเพียงแค่นี้ครับ
และเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนเดินทางกลับครับ 
 

มติที่ประชุม      รบัทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น.       

   (ลงชื่อ)    ผู้จดวาระการประชุม 
        (นายอภิดุล  ทองวงษ)์ 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  
 

          คณะกรรมการตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 
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  คณะกรรมการตรวจวาระการประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
  (นายบัวลี   ชุยชม)    (นายตระการ   นิยมศรี) 
            สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ หมู่ที่  6       สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่  หมู่ที่  1 
 
 

 
 (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
  (นายน้อย   บุญธรรม)            (นายบุญมี    แพงจ่าย) 
             สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ หมู่ที่  3               สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่  หมู่ที่  7 
 
 

 
 (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
  (นายจ าปี   บุญมูล) (นายตระการ   นิยมศรี) 
            สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ หมู่ที่  9 
 
 
  ความเห็นชอบประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร ่
  ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 

  
                    (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
       (นายหนูเอี่ยม   เจริญรัตน์)ตระการ   นิยมศร)ี 
                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร ่

          คณะกรรมก ารตรวจวาระการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ให้การ
รับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
             (ลงชื่อ)................................................. 
                               (นายบัวลี   ชุยชม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายตระการ  นิยมศรี) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายน้อย  บุญธรรม) 
               (ลงชื่อ)................................................. 
                           (นายบุญมี   แพงจ่าย)      
               (ลงชื่อ)................................................. 
                            (นายจ าปี   บุญมูล) 

 


